

Đẩy mạnh cải cách nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách

6 tháng đầu năm 2010, với tổng số 25 đề án, cơ chế chính sách theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang triển khai, hoạt động của toàn ngành kho bạc có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để tiệm cận với mục tiêu của cả năm là, tiếp tục giữ vững ổn định, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá công nghệ quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 **THANH MAI**

Kết quả đạt được

Bám sát chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, nửa đầu năm 2010 các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống đã thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo đúng chế độ, nhưng cũng tạo thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư. Về các khoản chi thường xuyên, toàn ngành đã kiểm soát chi trên 171.364 tỷ đồng. Quan trọng hơn là thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, cơ quan kho bạc các cấp đã phát hiện 18.965 khoản chi của 7.655 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, theo đó đã từ chối thanh toán số tiền 108 tỷ đồng.

Với hàng mục chi đầu tư XDCB, hệ thống KBNN đã giải ngân 80.858 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCB tập trung thuộc kế hoạch năm 2010 giải ngân được 52.132 tỷ đồng, đạt 41,4% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được 28.726 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch; Đồng thời qua công tác kiểm soát thanh toán, KBNN các cấp đã tiết kiệm cho NSNN gần 15 tỷ đồng bằng việc kiên quyết từ chối các khoản chi không hợp pháp, hợp lệ.

Đối với việc quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, do kế hoạch năm 2010 chủ yếu được phân khai vào thời điểm đầu quý II nên các chủ đầu tư chưa hoàn thiện

kịp các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Mặt khác, việc bố trí kế hoạch chưa căn cứ vào khả năng thực hiện của từng dự án nên phải điều chỉnh nhiều lần. Đây chính là nguyên nhân khiến 6 tháng đầu năm, KBNN chỉ thực hiện kiểm soát, thanh toán, tạm ứng cho các dự án thuộc trung ương quản lý được 17,5 tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch; kiểm soát, thanh toán, tạm ứng cho các dự án thuộc địa phương quản lý 1.604 tỷ đồng, bằng 22,6% kế hoạch năm đã phân khai. Dự án 5 triệu ha rừng cũng chỉ thanh toán được 197,7 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch và Chương trình 135 thanh toán 704,7 tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch đã phân khai.

Trong điều kiện nhu cầu chi của NSNN cho mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế trong năm 2010 vẫn còn lớn và tình hình huy động vốn



cho NSNN 6 tháng đầu năm vẫn gặp nhiều khó khăn, bằng nhiều giải pháp tích cực và linh hoạt, toàn ngành đã chủ động thực hiện điều chuyển vốn, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời mọi nhu cầu của NSNN. 6 tháng đầu năm, KBNN đã điều chuyển đến KBNN địa phương 1.143 lượt với tổng số vốn là 116.930 tỷ đồng; đồng thời điều chuyển 151 lượt từ các địa phương về KBNN với tổng số vốn 96.425 tỷ đồng. Riêng nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, hết tháng 6, KBNN đã huy động được 43.555,6 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch năm.



Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

Ảnh: TTXVN



Ảnh: PV

Với nỗ lực đẩy nhanh cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai theo tiến độ 25 đề án, trong đó đã tích cực đưa Dự án TABMIS tiếp tục được triển khai ở 8 tỉnh, TP và 15 bộ, ngành trung ương, nâng tổng số đơn vị đã triển khai TABMIS lên con số 16 địa phương và 15 bộ, ngành trung ương. Tiếp tục mở rộng Dự án Hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa các cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính, các đơn vị trong toàn hệ thống đã triển khai phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại tại 102 quận, huyện thuộc 16 tỉnh, TP, nâng tổng số đơn vị đã triển khai dự án lên con số 300 quận, huyện. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trên cơ sở thống kê 59 thủ tục thuộc phạm vi quản lý ở giai đoạn 1, trong giai đoạn 2, KBNN đã tiếp tục rà soát và kiến nghị cắt bỏ 4 thủ tục, đơn giản hoá 26 thủ tục và 5 mẫu đơn, tờ khai. Toàn ngành có 7 KBNN tỉnh, TP và cơ quan KBNN đã triển khai thí điểm và được cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Thời điểm

này, toàn ngành đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng gắn với kết quả của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính đệ trình Bộ Tài chính phê duyệt để triển khai thống nhất trong toàn hệ thống từ năm 2011.

Giải pháp 6 tháng cuối năm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý trong toàn hệ thống KBNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Ở cấp trung ương, đó là việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt, khoa học và chặt chẽ; chưa xây dựng được một hệ thống báo cáo chuẩn các hoạt động nghiệp vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn chậm... Ở các KBNN địa phương, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; chất lượng công tác kiểm tra còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện kế hoạch XDCC còn chậm... nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Để khắc phục bất cập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2010, Hội nghị giao ban các giám đốc KBNN diễn ra vào ngày 14/7 vừa qua đã tập trung trao đổi, bàn bạc để tìm

kiếm các giải pháp hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, theo đó đã đề ra 8 giải pháp: Thứ nhất, thủ trưởng các đơn vị KBNN cần chỉ đạo rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, trên cơ sở đó phân công, phân nhiệm khoa học, hợp lý để phát huy năng lực và sở trường của từng cán bộ, tạo nên sức mạnh của cả đội ngũ. Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Thứ ba, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong lãnh đạo, quản lý điều hành; có biện pháp khuyến khích, đề cao các sáng kiến cải tiến và kinh nghiệm từ thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Thứ tư, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC về trình độ chuyên môn, văn hoá công sở và các kỹ năng giao tiếp, thực thi công vụ. Thứ năm, thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ trong công tác cán bộ và quản lý tài chính nội bộ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị để tạo nên sự thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; triển khai sâu rộng hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lập thành tích thiết thực chào mừng 65 năm thành lập ngành tài chính và các ngày lễ lớn của dân tộc. Thứ bảy, tăng cường trao đổi, phản ánh thông tin hai chiều giữa trung ương và địa phương để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Thứ tám, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để nhận được sự hậu thuẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của KBNN ■